

Số: 112/TB-MT

TP. Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(Tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hải Dương khóa XXII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ thành phố năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ TÂM TƯ NGUYỆN VỌNG CỦA CƯ TRI

Năm 2023, tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trong thành phố ổn định, tin tưởng và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Cư tri và Nhân dân thành phố vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của thành phố; nhiều dự án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố được đầu tư, đã và đang đẩy nhanh tiến độ, có công trình đã hoàn thành, như: Dự án Cầu vượt nút giao đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5; dự án đường Vành Đai I; dự án Cải tạo mở rộng đường Vũ Công Đán; dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực; các dự án Đầu tư hạ tầng khu tái định cư, Khu đô thị ...sẽ tạo động lực lớn để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn băn khoăn và có một số ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực quản lý đô thị, Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường, kinh tế - tài chính...như: một số dự án quy hoạch treo đã nhiều năm chưa thực hiện, nhiều khu đô thị được đầu tư, xây dựng đã lâu (Nam Cường, Hải Hà...) chưa được nghiệm thu, bàn giao, hạng tầng xuống cấp, tiêu thoát nước không kết nối được với hệ thống chung của thành phố; việc đảm bảo an toàn giao thông, tiến độ, chất lượng hoàn trả mặt đường khi thi công dự án thoát nước thành phố...

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ thành phố và phường, xã cùng các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Luật mới ban hành; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, tỉnh, thành phố; tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo và các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn thành phố; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh, của thành phố; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào gặp khó khăn... góp phần ổn định đời sống Nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Kết quả, năm 2023 đã tổ chức truyền truyền được hơn 300 lượt tin, bài qua hệ thống phát thanh, Fanpage Thành Đông Ngày Mới, Fanpage Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Dương và các tổ chức thành viên.

Thực hiện tốt đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, kết nạp đoàn viên, hội viên và phát huy vai trò của người uy tín, chức sắc tôn giáo, tích cực hưởng ứng và làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

2. Kết quả tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh

Ủy ban MTTQ thành phố và phường, xã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ... đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của thành phố...

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Ủy ban MTTQ, Ban quản lý Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng hơn 3 nghìn suất quà trị giá hơn 1 tỷ 350 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp nhận và chuyển quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 16 hộ là các đối tượng nghèo là người già cô đơn

không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo...

Ủy ban MTTQ thành phố và phường, xã tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp. Năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố đã vận động và tiếp nhận 4 tỷ 132 triệu đồng, trong đó cấp thành phố là 3 tỷ 340 triệu đồng (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: 3 tỷ 100 triệu, Công ty Xổ số kiến thiết Hải Dương 100, các tập thể cá nhân khác 140 triệu đồng). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ xây mới 21 ngôi nhà, sửa chữa 36 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ 250 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng.

Thông qua Ủy ban MTTQ thành phố, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà lớp học cho 03 trường học trên địa bàn thành phố trị giá 11 tỷ 900 triệu đồng (Mầm non Trần Phú, Tiểu học Ngọc Châu, THCS Lê Hồng Phong); Công ty Cổ phần Đại An hỗ trợ kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) theo chương trình kết nghĩa giữa thành phố Hải Dương và thành phố Điện Biên Phủ.

3. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền

Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng, triển khai 04 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường; Giám sát việc thực hiện Chương trình hành động trách nhiệm đại biểu dân cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đại biểu Tổ bầu cử số 01; Giám sát việc tham mưu thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy sau tiếp xúc đối thoại với nhân dân năm 2023 đối với một số phòng, ban thành phố; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2023. Tham gia các cuộc giám sát của các tổ chức thành viên.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố về việc trực tiếp kiểm sát việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ tại 15 phường, xã. Tham gia giám sát công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ. Tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân xét xử 06 vụ hình sự và dân sự. Tham gia thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 24 ngày 29/11/2022 của Thủ tướng chính phủ; tham gia thẩm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của UBND các phường, xã; tham gia đoàn kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên

địa bàn thành phố; tham gia đoàn kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, tham gia thực hiện cưỡng chế thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đảm bảo theo quy định.

Phối hợp tham gia tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân với nhân dân năm 2023.

4. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Thường trực HĐND-UBND thành phố tổ chức 01 hội nghị đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thành phố Hải Dương sau khi kỳ họp thứ 6, QH khóa XV; 03 hội nghị tiếp xúc cử tri với tổ đại biểu HĐND tỉnh; 14 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố đảm bảo theo đúng quy định; có trên 22.000 lượt cử tri tham dự với 248 ý kiến tham gia. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời tổng hợp và phản ánh trung thực với Quốc hội và HĐND các cấp để xem xét, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường, xã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND cấp xã với đại biểu cử tri theo luật định.

5. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Năm 2023, Ủy ban MTTQ thành phố đã tiếp nhận 03 đơn thư (trong đó 01 đơn tố cáo, 02 đơn đề nghị); đã chuyển 03 đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2024

Phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy mọi nguồn lực góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của thành phố; năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính

đáng của Nhân dân, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

2. Phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng các cấp, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, xây dựng nếp sống văn hóa; vận đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động “vì người nghèo”.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường giám sát những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của nhân dân, gắn với các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trọng tâm là những vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc, cần sớm phải được giải quyết. Phối hợp với HĐND thành phố giám sát hoạt động và thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND thành phố.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Ủy ban MTTQ các cấp.

5. Tích cực đề xuất với cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, nhất là việc bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong thành phố có phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận, nhất là yêu cầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Lưu.



Nguyễn Văn Đông